

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ที่แจ้งเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และผู้สอบบัญชีได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว แต่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทนั้น บริษัทขอเรียนที่แจ้งว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปข้อมูลทางการเงินมิได้มีสาเหตุมาจากความไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือมีความบกพร่องในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด แต่มีสาเหตุเนื่องมาจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากมีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ และเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งเอกสารซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ออกกระทำแทนบริษัทตามที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองบริษัทของกระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้สอบบัญชีเพื่อใช้ประกอบการสอบทานและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในเรื่องดังต่อไปนี้

1. หลักฐานแสดงมติคณะกรรมการของบริษัทซึ่งอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
2. หลักฐานซึ่งแสดงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ในการประเมินการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของใบอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทที่ย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลักฐานการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บริษัทขอเรียนว่าเหตุที่ผู้สอบบัญชีต้องยึดถือข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรองซึ่งมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งระบุว่า “ผู้ถือหุ้นหรือบริษัทจะถือเอาประโยชน์จากบุคคลภายนอกจากข้อความหรือรายการใดๆ ที่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้จนกว่านายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ เพ็ญศิริ)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

เพื่อและในนามของบริษัทฯ